



โรงพยาบาลกะพ้อ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต



เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายณัฐ อวารุสัทท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ พร้อมด้วยบุคลากรของโรงพยาบาลกะพ้อ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่า จะยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีวะด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน การบริหารงานอย่างเต็มกำลังและความสามารถ คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติเป็นสำคัญ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งมีการบูรณาการงานของภาครัฐและความร่วมมือจากภาคประชาชน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อประโยชน์ส่วนรวม

และขอถวายสัตยาจว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป





โรงพยาบาลกะพ้อ
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
“โรงพยาบาลกะพ้อ ใส่สะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ข้าพเจ้า นายณัฐ อวารุลหัทธัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ พร้อมด้วยบุคลากรของโรงพยาบาลกะพ้อ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่า จะยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน การบริหารงานอย่างเต็มกำลังและความสามารถ คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติเป็นสำคัญ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งมีการบูรณาการงานของภาครัฐและความร่วมมือจากภาคประชาชน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อประโยชน์ส่วนรวม

และขอถวายสัตยาจาวาว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายณัฐ อวารุลหัทธัง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

